

คูดวงออนไลน์

(15 พฤษภาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

พาดหัว - ราชสำนักอังกฤษ ดูถูกย่ำยีหรือไม(2)

ปัจจุบัน การดูถูกย่ำยียามดีสำหรับผ้าท้องคลอดกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย คนรวยมักจะคิดว่า หากสามารถเลือกเวลาที่ดี หรือ ฤกษ์ที่ดีให้ลูกถือกำเนิด หรือ ที่ภาษาโหราศาสตร์เรียกว่า เวลาตกฟาก แล้ว ชีวิตของลูกก็จะดีไปด้วย

จนถึงขนาดว่า หากบังเอิญฤกษ์ที่ดีที่หาอยู่ตอนตี 3 หรือ ตี 4 ก็จะต้องว่าจ้างหมอเป็นพิเศษ ให้มาผ่าท้องคลอดในเวลานั้น ซึ่งคงเป็นเงินโขอยู่ แต่พ่อแม่ก็ยินดีที่จะจ่ายไม่ว่าจะแพงเท่าไรก็ตาม

แบบนี้เรียกว่า ใช้เงินซื้อชีวิตที่ดีให้ลูก แต่จะได้ผลจริงหรือไม่ ผมจะยังไม่วิจารณ์ตอนนี้ แต่จะขอพูดถึงเรื่องที่ผมได้กำหนดหัวเรื่องไว้ก่อน

หากดัชเชส แคทเธอรีน เป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทย เธอย่อมจะเลือกที่จะให้ลูกคลอดในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามกำหนดที่แพทย์ได้คาดการณ์ไว้เดิมแน่นอน

คงจะไม่ปล่อยให้เลยกำหนดคลอดจนมาเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แน่นอน

หมายความว่า ราชสำนักของอังกฤษไม่มีโหรที่จะดูถูกย่ำยี หรือ เป็นเพราะราชสำนักอังกฤษไม่เชื่อถือในเรื่องฤกษ์คลอด และ หลักการทางด้านโหราศาสตร์ แต่ให้ความสำคัญในเรื่องการคลอดแบบธรรมชาติมากกว่า จึงปล่อยให้ประสูติกาลของดัชเชส แคทเธอรีน เลยจากกำหนดเดิมมาเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่า ฤกษ์คลอดของวันทั้งสอง จะดีร้ายอย่างไรในบทความสัปดาห์ที่แล้ว

แต่ก็มีบางเรื่องที่ค้างคาใจผมอยู่ คือ

จากแถลงการณ์ของพระราชวังเคนซิงตัน ระบุว่า ดัชเชส แคทเธอรีน ได้เสด็จไปที่โรงพยาบาล เซนต์ แมรี ในกรุงลอนดอน ในเช้าวันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 06.00 น. เพราะมีอาการเจ็บพระครรภ์

หลังจากนั้น ดัชเชส แคทเธอรีน ก็ทรงมีประสูติกาลพระธิดาเมื่อเวลา 08.34 น. พระธิดามีร่างกายแข็งแรงดี มีน้ำหนักตัว 3,700 กรัม

ทั้งหมดนี้เป็นข่าวจาก “แนวหน้า คอตคอม”

นอกจากนี้ NBC NEWS ได้เปิดเผยว่า ในเย็นวันเดียวกัน คือ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ดัชเชส แคทเธอรีน ก็ได้เสด็จกลับพระราชวัง หลังจากทรงมีประสูติกาลไม่ถึง 10 ชั่วโมง

มีคำถามว่า ระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จะต้องรีบเร่งไปที่โรงพยาบาลตอนปวดท้องคลอดกระนั้นหรือ ซึ่งเรื่องนี้ นายแพทย์ที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยตอบว่า

ปกติ ในพระราชวังจะมีหมอที่คอยติดตามพระอาการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ขนาดมีเครื่องอัลตราซาวด์ หรือ เครื่องมืออื่นๆที่จำเป็น คอยตรวจดูท่าทางของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด ว่าใกล้จะถึงกำหนดแล้วหรือยัง

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ คนระดับเจ้าฟ้าจะเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อคลอดในเวลากระชั้นขนาดนั้น

นายแพทย์ที่ผมพูดคุยด้วยยังบอกอีกว่า แม้กระทั่งเมื่อมีการปวดครรภ์ ก็ยังสามารถเดินทางตรงมาเข้าห้องคลอดที่มีนายแพทย์ และ ทีมงานพยาบาล เตรียมพร้อมอยู่แล้วได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลากับขั้นตอนใดๆเลยเหมือนคนธรรมดาทั่วไป

นั่นเป็นเหตุผลที่ฟังได้ว่า ทำไมดัชเชส แคทเธอรีน จึงเสด็จมายังโรงพยาบาลแบบกะทันหันแบบนั้น

แต่น่าสนใจมากก็คือ ทำไม ดัชเชส แคทเธอรีน จึงทรงประทับในโรงพยาบาลเพียงแค่วันไม่ถึง 10 ชั่วโมงหลังคลอดเท่านั้น เพราะโดยปกติ ผู้หญิงหลังคลอดจะต้องอ่อนเพลีย หมดแรง และ ปวดแผลจากการคลอด และต้องใช้เวลาพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อยสักวันหรือสองวัน

เรื่องนี้ ท่านสุภาพสตรีที่เคยผ่านการคลอดบุตรมาก่อน ย่อมจะให้คำตอบได้ดี

นอกจากนี้ จากภาพถ่ายจะเห็นว่า ตอนที่ดัชเชส แคทเธอรีน เดินออกจากโรงพยาบาลนั้น พระองค์ทรงใส่รองเท้าส้นสูงเสียว ซึ่งสำหรับผู้ผ่านการคลอดลูกมาไม่ถึง 10 ชั่วโมง การเดินบนรองเท้าส้นสูงขนาดนั้น น่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากเอากการ

แต่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือ ทำไมจึงเอาพระธิดาองค์น้อยๆที่เพิ่งคลอดไม่ถึง 10 ชั่วโมงออกมาสัมผัสอากาศภายนอกโดยไม่มีอะไรปกปิด ซึ่งขณะนั้น อุณหภูมิของลอนดอน น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20 องศาเซนเซียส หรือต่ำกว่า ซึ่งถือว่าเย็นไม่น้อยสำหรับทารกแรกคลอด

ที่น่าสงสัยก็คือ หมออนุญาตให้ทำเช่นนั้นหรือ

และที่ฝืนความรู้สึกของผมมากที่สุดก็คือ โบหน้าของพระธิดาซึ่งน่ารักเป็นอย่างยิ่งนั้น กลับมีผิวหนังที่ค่อนข้างแดงตึง สดใส ไม่เหมือนเด็กทารกที่เพิ่งคลอดไม่ถึง 10 ชั่วโมงเลย

หรือ ดัชเชส แคทเธอรีน จะมีประสูติกาลมาก่อนหน้าวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แล้วหลายวัน จึงทำให้ใบหน้าของพระธิดา มีความเต่งตึงขนาดนั้น

ผมยังคิดไปว่า หรือ ดัชเชส แคทเธอรีน จะทรงมีประสูติกาลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามที่คณะนายแพทย์คาดการณ์ประสูติเอาไว้ตั้งแต่นั้น

และ ประสูติกาลในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นประสูติการตามธรรมชาติ หรือ เป็นการผ่าท้องคลอด

และ ราชสำนักอังกฤษมิโหรงหลงวาทคำแนะนำ หรือไม่

แต่ถ้ามีประสูติกาลในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 จริง ทำไม ดัชเชส แคทเธอรีน จะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลในวันที่ 2 พฤษภาคม อีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกเข้าใจว่า มีประสูติกาลในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หรือ ราชสำนักอังกฤษไม่ต้องการให้ชาวโลกรู้วันเวลาประสูติที่แท้จริง

ท่านผู้อ่านจะคิดเห็นอย่างไรก็เชิญได้นะครับ สำหรับแนวคิดในเรื่องฤกษ์ผ่าท้องคลอดนั้น เอาไว้ผมมีโอกาสจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันครับ

ล่าสุด พระธิดาน้อยได้รับพระนามอย่างเป็นทางการแล้วว่า เจ้าหญิง ชาร์ลอตต์ อลิซาเบธ ไดอานา (PRINCESS CHARLOTTE ELIZABETH DIANA)

ขอถวายพระพร ให้เจ้าหญิง ชาร์ลอตต์ อลิซาเบธ ไดอานา ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นพยากรณ์ดวงชะตาของ ผู้ใช้นามว่า เมตตา พ่อค้าพานิช

บรรยายภาพ



(ข่าวในแนวหน้า คอตคอม)



(เสด็จกลับพร้อมด้วย พระธิดา)



(ประชาชนต่างก็มาเฝ้ารอฟังข่าวดี)



(ภาพที่ประชาชนผู้เฝ้ารอ ถือเอามาแสดงแทนความรู้สึกของตนเอง)



(พระธิดาผู้น่ารัก อันเป็นที่รักของคนทั่วโลก)



(ซีดี ครายเออร์ ประกาศข่าวให้ประชาชนทราบ ตามแบบแผนประเพณีโบราณของอังกฤษ)